

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2022

A- MỘT SỐ THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2022 DO ĐẢNG ỦY KHỎI PHÁT HÀNH

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỘI BẬT TRONG NƯỚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: T.P HCM phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Ngày 23/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh (T.P HCM) về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân T.P HCM "rực rỡ tên vàng" và đồng bào Nam Bộ "muôn vàn yêu quý" lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Qua nghe báo cáo của Thành ủy và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và thành phố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân T.P HCM đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với nhân dân T.P HCM và đồng bào Nam Bộ về những mất mát, thiệt hại to lớn chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong thời gian tới, với nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội nhất cả nước và sức hấp dẫn, cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thành phố cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước; xứng đáng với vinh dự lớn được mang tên Bác Hồ kính yêu, với cái tên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, T.P HCM đã đi vào lịch sử nước nhà như là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới, được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng.

Về các đề xuất, kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn phát triển của T.P HCM, Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết với tinh thần "T.P HCM

vì cả nước" và "Cả nước vì T.P HCM"; tạo điều kiện tốt nhất có thể để T.P HCM phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong đợi và tin tưởng vững chắc rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM "rực rỡ tên vàng" sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới mạnh hơn nữa; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa; phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ, xứng danh "Đất thép, Thành đồng", "Hòn ngọc của Viễn Đông", "Niềm tin yêu và tự hào của cả nước".

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

Ngày 1/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.

Các ý kiến tại phiên họp thông nhất đánh giá, 9 tháng qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, khác thường, khó lường, chưa có tiền lệ; ngay như vấn đề thiên tai, bão lũ cũng bất thường, phức tạp. Tuy nhiên, 9 tháng qua, chúng ta đã hoàn thành những mục tiêu lớn đề ra: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại, phù hợp tình hình quốc tế. Các ý kiến cũng chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm quý, bài học hay và đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, sát thực tiễn.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu kỹ các ý kiến tại Hội nghị, tập trung rà soát, chủ động hoặc đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan và xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị cụ thể của các địa phương. Nhấn mạnh một số nội dung, **Thủ tướng nêu rõ, nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.** Trong đó có một số kết quả nổi bật. Chúng ta tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên toàn quốc; tổ chức thành công chiến dịch tiêm vaccine, bảo đảm khoa học, hiệu quả, đến ngày 29/9, cả nước đã tiêm được trên 260 triệu liều, Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về số liều vaccine trung bình mỗi người dân nhận được; tỉ lệ chuyển nặng, tử vong rất thấp so với thế giới (0,4% so với 1,1% bình quân toàn cầu); không để dịch chông dịch; tạo nền tảng quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định. Lạm phát được kiểm soát ở mức 2,73% trong khi chịu sức ép lạm phát thế giới rất cao. Tỷ giá, lãi suất, thị trường ngoại tệ cơ bản ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, có mặt được cải thiện hơn. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 94% dự toán, tăng 22%. Xuất nhập khẩu đạt gần 559 tỷ USD, tăng 14,2%, xuất siêu 6,52 tỷ USD. An ninh năng lượng (điện, xăng, dầu), an ninh lương thực được bảo đảm (xuất khẩu trên 5,4 triệu tấn gạo, xuất

khẩu nông sản đạt 40,8 tỷ USD). Thị trường lao động phục hồi tốt; cơ bản đáp ứng nhu cầu lao động (lao động khu vực công nghiệp tăng 21,8% so cùng kỳ).

Tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh mẽ. GDP 9 tháng tăng 8,83% (cao nhất cùng kỳ từ năm 2011 đến nay). Cả 3 khu vực đều phát triển tốt: Nông nghiệp tăng 2,99%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%; dịch vụ tăng 10,57%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh; 9 tháng đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt trên 15,4 tỷ USD (cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua), tăng 16,3%. Phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng khởi sắc. Có trên 163.000 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động, tăng 38,6%, gấp 1,44 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường (112,7 nghìn doanh nghiệp). Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung trên 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 36%. Có 82,6% doanh nghiệp chế biến chế tạo lạc quan, đánh giá tích cực về tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV so với quý III/2022. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Từ tháng 7/2021 đến nay, đã hỗ trợ trên 85.000 tỷ đồng cho trên 55 triệu lượt người và gần 856.000 người sử dụng lao động gặp khó khăn theo các Nghị quyết số 68, 126, 116 của Chính phủ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế, pháp luật, xây dựng quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Đã cơ bản hoàn thành rà soát, ban hành các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, các dự án yếu kém được tập trung xử lý, có hiệu quả, báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải phóng các nguồn lực, như đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1; triển khai xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, Nhiệt điện Long Phú 1, Ô Môn, Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Lào Cai, cơ sở 2 của các Bệnh viện Bạch Mai, Việt – Đức... Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng lên.

Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, quyết liệt xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá tích cực, lạc quan về Việt Nam. Hãng S&P nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên BB+ với triển vọng "ổn định". Hãng Fitch Ratings xếp hạng BB với triển vọng "tích cực". Hãng Moody's xếp hạng Ba2 với triển vọng "ổn định". Hãng Nikkei đánh giá Chỉ số phục hồi COVID-19 của Việt Nam tiếp tục được nâng hạng, xếp thứ 2 thế giới. Việt Nam được dự báo thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2022 và 2023 (Moody's, WB, IMF, ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lần lượt là 8,5%, 7,2%, 7%, 6,5%).

Về quan điểm chỉ đạo điều hành thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đại hội đảng bộ địa phương; cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Tăng

cường huy động các nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản, là chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá. **Thủ tướng đặc biệt lưu ý quý IV/2022 có ý nghĩa quan trọng, là thời gian "nước rút" để "về đích"**. Vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn, có giải pháp linh hoạt, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả theo tinh thần chủ đề năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phiên thường kỳ tháng 9

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; đại diện lãnh đạo cấp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào tờ trình về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp ủy các đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo về việc điều chỉnh đề án và phương án nhân sự Đại hội Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022-2027; tờ trình về xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ; báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương; tờ trình về việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương về lấy phiếu tín nhiệm; khen thưởng cấp Nhà nước của Tổng công ty Biểu diễn Việt Nam; tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; quy định giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; dự thảo Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Khối và các nội dung khác.

Hội thảo đánh giá việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Chiều 09/9, tại TP.HCM, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ. Dự và chủ trì, điều hành Hội thảo, có PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Đây là Hội thảo rất quan trọng nhằm đánh giá thực trạng việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong thời gian qua, nhất là từ khi có Nghị định số 98 (năm 2014 đến nay); đồng thời chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức,

bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả công tác thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong giai đoạn mới.

Báo cáo tại Hội thảo nêu rõ, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, đôn đốc việc thành lập theo quy định của pháp luật. Nhận thức của cán bộ cấp ủy, chính quyền về việc hình thành tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được nâng lên. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sau khi được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đã có chuyển biến tích cực trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc quy định thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được thành lập, tham gia và tổ chức hoạt động để ổn định tình hình, phát triển bền vững của doanh nghiệp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tại Hội thảo, các đại biểu nêu ra những khó khăn, hạn chế trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp cũng như việc nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp cụ thể giải quyết những hạn chế, khó khăn đó, góp phần thực hiện tốt trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ủng hộ việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. . Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng lưu ý các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quan tâm thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thêm không gian sinh hoạt, chuyển tải ý kiến, góp ý, góp phần của mình mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp mang tính chiến lược dài hạn để hướng dẫn thực hiện thống nhất, đồng bộ và tập trung nguồn lực thực hiện. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến, diễn đàn, đối thoại về chủ đề thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để định hướng, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tự giác thành lập.

Petrovietnam về đích trước 3 chỉ tiêu quan trọng

Tại buổi giao ban điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thường kỳ tháng 9/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn thống nhất đánh giá, với nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp, kịp thời ứng phó trước các biến động địa chính trị, kinh tế, tận dụng hiệu quả chuỗi giá trị, hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm của Tập đoàn tiếp tục được duy trì ổn định tại tất cả các lĩnh vực: Công tác quản trị sản lượng khai thác đã được áp dụng đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các giải pháp/biện pháp kỹ thuật gia tăng sản lượng,

duy trì nhịp độ khai thác với hệ số thời gian cao, kết quả khai thác dầu thô đã vượt 23% kế hoạch 8 tháng và bằng 84% kế hoạch năm 2022, bằng mức thực hiện cùng kỳ. Sản xuất cung ứng ra thị trường trong nước 1,22 triệu tấn đạm Urê, vượt 10% kế hoạch 8 tháng và bằng 72% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Sản xuất 4,56 triệu tấn xăng dầu (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn), vượt 8% kế hoạch 8 tháng và bằng 74% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ, đáp ứng được nhu cầu trong nước. Tổng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) toàn Tập đoàn đạt 90,6 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm 2022 và tăng 45% so với cùng kỳ (vượt kế hoạch năm 2022 trước 6 tháng). Cùng với chỉ tiêu nộp NSNN, Petrovietnam cũng đã về đích các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn.

Trong tháng 8, công tác điều hành hoạt động SXKD tại các đơn vị, các khối, lĩnh vực hoạt động của Petrovietnam đảm bảo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các dự án đầu tư được tập trung chỉ đạo, triển khai - ngày 27/8, hoàn thành đốt dầu lần đầu Tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2, tiến tới hoàn thành các mục tiêu theo mốc tiến độ đề ra. Tiếp tục đánh giá tình hình triển khai chuỗi liên kết giá trị trong toàn Tập đoàn; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước như các ngân hàng, các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo HĐQT Petrovietnam nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng của Tập đoàn trong việc tiếp tục giữ vững, phát huy vị trí, vai trò cũng như sứ mệnh trong đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển của đất nước, đóng góp tích cực vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, các đơn vị cần tiếp tục rà soát khối lượng công việc trong những tháng cuối năm 2022 và những năm còn lại trong kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách một cách có hiệu quả. Với nhiều lợi thế của Tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT), đặc biệt là ngành NLTT ngoài khơi, Chủ tịch Tập đoàn đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đi đầu và làm chủ trong lĩnh vực này.

Kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc Petrovietnam đề nghị các đơn vị tập trung phân tích, nhận diện vĩ mô, thị trường, đặc biệt là những tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Tiếp tục phát huy các giải pháp điều hành SXKD hiệu quả thời gian qua, đặc biệt là nắm bắt xu hướng, dự báo thị trường, quản trị biến động; đánh giá tác động của các chính sách tiền tệ, tài khóa, cũng như diễn biến về lạm phát và tỷ giá vào hoạt động SXKD và đầu tư của Tập đoàn để xây dựng kịch bản, điều chỉnh phương án đầu tư và kinh doanh sắp tới; xây dựng kế hoạch, phương án quản trị rủi ro trong thực hiện kế hoạch từ nay đến cuối năm; đẩy mạnh quản trị danh mục đầu tư, qua đó thúc đẩy và thực hiện đầu tư có trọng điểm, giảm ảnh hưởng của lạm phát; dự phòng trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng; quản trị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ với thời hạn và kết quả rõ ràng; triển khai đồng bộ các chuỗi liên kết về sản xuất, kinh doanh, đầu tư; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn, đặc biệt là đề án về CO2 làm cơ sở để tính toán trong công tác đầu tư và phát triển thị trường.

Agribank khai trương dịch vụ Ngân hàng số Agribank Digital

Với mong muốn khách hàng được tiếp cận với các dịch vụ tài chính một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn; giúp khách hàng chủ động trong giao dịch tài chính, tăng tương tác với ngân hàng đồng thời giúp ngân hàng tiết giảm chi phí vận hành, từ ngày 06/9/2022, Agribank Digital - dịch vụ Ngân hàng số hoạt động 24/7 đầu tiên của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã chính thức khai trương tại Agribank Chi nhánh Hà Nội.

Được biết, Agribank sẽ tiếp tục triển khai Agribank Digital tại 16 chi nhánh trong hệ thống: Sơn La, Bắc Giang, Đông Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Tuyên Quang, Tây Đô, Thăng Long, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đông Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Vietnam Airlines được World Travel Awards vinh danh thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines (Tổng công ty Hàng không Việt Nam) vinh dự đón nhận hai giải thưởng lớn của World Travel Awards (WTA) năm 2022 là “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về hạng ghế Phổ thông” (Asia's Leading Airline - Economy Class) và “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á” (Asia's Leading Airline Brand).

Nhờ duy trì, giữ vững chất lượng dịch vụ 4 sao, hướng tới 5 sao và phát huy lợi thế quy mô mạng bay, đội tàu bay, thương hiệu Vietnam Airlines tiếp tục được khách hàng quốc tế ưa chuộng, giúp hãng giành được giải thưởng “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á”. Bên cạnh chất lượng dịch vụ, thương hiệu Vietnam Airlines còn được đánh giá cao nhờ tích cực tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, như vận chuyển các lực lượng chống dịch Covid-19 ở cả trong nước và quốc tế, tiên phong giảm tải tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế tác động tới môi trường...

EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhân dân cả nước. Tính trung bình trong cả kỳ nghỉ lễ (từ 1/9 đến 4/9/2022) công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc là 29.979 MW, mức tiêu thụ trung bình ngày toàn quốc trong dịp Lễ Quốc khánh là 636 triệu kWh. Số liệu thống kê cho thấy mặc dù tiêu thụ điện toàn quốc bình quân ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay giảm khoảng 23% so với trước kỳ nghỉ nhưng cũng đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021.

Nhờ sự tích cực chủ động chuẩn bị của EVN và các đơn vị thành viên về phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tổ chức ứng trực tăng cường, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, nên trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành an toàn, ổn định. Đồng thời, không xảy ra tai nạn lao động và không có hiện tượng cháy nổ về điện.

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Chiều 23/9, phát biểu kết luận Hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp rất tâm huyết, trách nhiệm; đã phân tích, đánh giá sâu sắc về thực trạng tình hình và nguyên nhân, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường khoa học công nghệ (KH&CN). Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ (VPCP) và các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, sớm hoàn thiện và trình ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp về một số định hướng, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường KH&CN.

Nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học, chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô tận...", "Cách mạng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự phát triển khoa học và kỹ thuật, với sự phát triển văn hoá của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định, phát triển và ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong 3 đột phá chiến lược, một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thị trường KH&CN là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển mạnh mẽ thị trường KH&CN là một nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật để phát triển KH&CN nói chung và thị trường KH&CN nói riêng. Theo đó, thể chế, chính sách phát triển thị trường KH&CN từng bước được hoàn thiện. Nguồn cung hàng hoá KH&CN tăng đáng kể. Tốc độ tăng giá trị giao dịch hàng hoá KH&CN trên thị trường bình quân hàng năm đạt 22%. Kết quả nghiên cứu của các viện, trường, nhà khoa học trở thành hàng hóa được các doanh nghiệp, thị trường đón nhận. Nhu cầu và năng lực tiếp cận, hấp thụ và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp ngày càng tăng và được cải thiện. Các đầu mối trung gian thị trường KH&CN từng bước được hình thành với hơn 800 tổ chức, trong đó hơn 20 sàn giao dịch công nghệ đã đi vào hoạt động. Công tác xúc tiến thị trường KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng; đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm trì trệ và gây nhiều cản trở hơn cho phát triển thị trường KH&CN.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường KH&CN thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung sau:

Về quan điểm chung:

(1) Thị trường KH&CN là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

(2) Phát triển thị trường KH&CN phải lấy khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm, phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Huy động tối đa nguồn lực từ

khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế, đẩy nhanh tốc độ đổi mới sản phẩm và dịch vụ có độ tích hợp cao về công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu và chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

(3) Phát triển của thị trường KHCC cần có chính sách đồng bộ, phù hợp, sự sẵn sàng của các nguồn cung cầu công nghệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng năng lực, uy tín và thương hiệu của các tổ chức trung gian.

(4) Phát triển thị trường KHCC cần được đặt trong bối cảnh và mối quan hệ biện chứng, liên thông, đồng bộ với phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, tài chính và các thị trường khác; gắn kết thị trường trong nước với thị trường toàn cầu và khu vực, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

(5) Phát triển thị trường KHCC phải tuân thủ các quy luật thị trường (quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh (cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, bền vững để giảm giá thành, chất lượng cao, thanh toán thuận lợi).

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng nêu rõ:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về thị trường KHCC. Tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để thị trường KHCC phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng và lồng ghép kế hoạch phát triển thị trường KHCC vào kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và hằng năm.

Thứ hai, triển khai hiệu quả 2 mục tiêu lớn và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chương trình Phát triển thị trường KHCC quốc gia đến năm 2030 theo Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

- Thúc đẩy phát triển nguồn cung và cầu của thị trường KHCC, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu, trường đại học. Đẩy mạnh kết nối cung cầu, người mua và người bán, sản xuất và tiêu dùng.

- Nâng cao năng lực hoạt động các tổ chức trung gian, nhất là các tổ chức lớn, đa ngành và gắn với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian thuộc khu vực tư nhân. Phát triển mạnh mạng lưới tổ chức trung gian trên cơ sở kết nối các sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức dịch vụ KHCC tại các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp với các trung tâm ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCC.

- Đầu tư phát triển các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại một số thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm đã được quy hoạch phê duyệt liên thông với hệ thống các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các tỉnh, thành phố, kết nối với các sàn giao dịch công nghệ khu vực và thế giới.

- Tăng cường xúc tiến thị trường KHCC tại các địa bàn có nhiều nguồn cung công nghệ cao, tiên tiến và thân thiện môi trường, các thị trường tiềm năng mà Việt Nam có lợi thế thông qua các hiệp định thương mại tự do. Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc

tiền thị trường KHCN quy mô vùng, quốc gia và quốc tế; quảng bá thị trường KHCN và đổi mới sáng tạo; lồng ghép, phối hợp với các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư.

- Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường KHCN. Từng bước liên thông, tích hợp với các nền tảng kỹ thuật số về thị trường KHCN trong nước và quốc tế.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KHCN. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thị trường KHCN và phát triển thị trường KHCN. Phát triển các doanh nghiệp tiên phong trong mua bán công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ nguồn.

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối liên thông, tiến tới đồng bộ hóa thị trường KHCN với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động và tài chính. Đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động nguồn lực xã hội trong phát triển thị trường KHCN.

Thứ tư, tập trung xây dựng và triển khai thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hoá, sớm đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước, từ hợp tác công tư và nghiên cứu của tư nhân vào sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi thông qua các viện nghiên cứu, trường đại học để giải mã, hấp thụ và làm chủ công nghệ, đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Thứ sáu, xây dựng chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu lớn để phát triển trí tuệ nhân tạo. Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái KHCN, thị trường KHCN đồng bộ, toàn diện hơn nữa.

GDP 9 tháng tăng 8,83%, mức tăng cao nhất trong 11 năm qua

Tổng cục Thống kê công bố tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 tăng khá cao với 13,67% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, GDP 9 tháng của năm đã tăng 8,83% so với cùng kỳ và đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, nhờ đó các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong nước đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Cụ thể, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế trong 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99% (đóng góp 4,04%). Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng 9,44% (đóng góp 41,79%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,69% và chỉ thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2011, 2017 và 2018. Đáng chú ý là sự phục hồi của khu vực dịch vụ với mức tăng 10,57% (đóng góp 54,17%). Trong đó, nhóm ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,24%, vận tải kho bãi tăng 14,2%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 41,7% và hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,05%.

Như vậy, cơ cấu nền kinh tế 9 tháng ghi nhận khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,27%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,69%, khu vực dịch vụ chiếm 41,31%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,73%. Về sử dụng GDP 9 tháng, mức tiêu dùng cuối cùng đã tăng 7,26% so với cùng kỳ, đóng góp

44,46% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tích lũy tài sản tăng 5,59%, đóng góp 18,46%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng tăng 8,94%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,74%. Trên cơ sở đó, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 37,08%.

Chỉ đạo của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế

Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương khoá X, công tác ngoại giao kinh tế đã có chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế chưa đầy đủ; ngoại giao kinh tế chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển đất nước, chưa gắn kết chặt chẽ với ngoại giao về quốc phòng, an ninh, văn hoá, xã hội để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Quan hệ kinh tế với một số đối tác quan trọng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đan xen lợi ích chưa thật sự sâu sắc và phát huy hiệu quả thực chất; nguồn lực bên ngoài chưa gắn kết với nguồn lực trong nước. Công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về ngoại giao kinh tế có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Hỗ trợ các ngành, địa phương và doanh nghiệp trong kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế còn bất cập, hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tại Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022, Ban Bí thư Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế.
- Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030.
- Xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Khuyến khích sự tham gia chủ động, tích cực của các địa phương, doanh nghiệp và người dân vào hoạt động ngoại giao kinh tế.
- Tăng cường theo dõi, nắm chắc, cập nhật kịp thời, hiệu quả thông tin, tình hình kinh tế thế giới; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược về kinh tế quốc tế.
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tại các diễn đàn kinh tế đa phương.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp về đạo đức, bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực, trình độ, kỹ năng về ngoại giao kinh tế, kinh tế quốc tế, pháp luật quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế... Bố trí và sử dụng hiệu quả các

nguồn lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế trong tình hình mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của ngoại giao kinh tế.

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiên bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 1740-CV/VPTW ngày 07/9/2021 về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn. và đề cương công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022).

Nội dung xem trên www.doanhnghieptrunguong.vn.

Kế hoạch 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 về việc thực hiện Nghị quyết.

Nội dung **Kế hoạch 07-KH/TW** được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW.

B- KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO DÂN VẬN 9 THÁNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÍ 4/2022

I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Công tác chính trị, tư tưởng

Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối. Công tác tuyên truyền được tăng cường thông qua các tuyến bài kết hợp với các bộ ấn phẩm tuyên truyền trực quan nổi bật là dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/2030-03/02/2022), các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân; các hoạt động của lãnh đạo Tập đoàn chăm lo, chúc Tết các kỹ sư, CNLĐ, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...; các hoạt động thực hiện công tác an sinh xã hội tại các tỉnh, thành và đảm bảo an ninh, an toàn, nhất là việc phòng chống dịch bệnh Covid19 trong và sau dịp Tết Nguyên đán; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2022), về Luật Dầu khí (sửa đổi), hợp tác trong lĩnh vực Dầu khí, chuyển đổi số; về Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022); kết quả tổ chức, triển khai, thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XIII) và đợt sinh hoạt

chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; về sự nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, người lao động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng năm 2022 gắn với những đóng góp quan trọng của Tập đoàn đối với đất nước. Mở đợt tuyên truyền sâu rộng về những giá trị văn hoá và sức sáng tạo của Người lao động Dầu khí gắn đợt kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1947 – 3/9/2022).

Chủ động, kịp thời tổ chức các Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XIII) cho 100% cán bộ, đảng viên. Tổ chức thành công hội nghị về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp sơ kết 03 năm thực hiện nghị quyết 281 *Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn với sự tham gia của 200 đại biểu bao gồm các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc Tập đoàn, các đồng chí Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, lãnh đạo Hội Dầu khí, Đại diện Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Tổng giám đốc, Viện trưởng, Hiệu trưởng, Lãnh đạo cấp Phó phụ trách công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, cán bộ phụ trách tuyên giáo, truyền thông, văn hóa Doanh nghiệp tại các đơn vị.*

Ban hành 11 văn bản gồm (02 kế hoạch, 02 kết luận, 01 công văn, 06 báo cáo) về công tác tuyên giáo, truyền thông văn hoá doanh nghiệp¹; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW4, Quy định 08, Quy định 37 của Đảng; cập nhật kịp thời 18 văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Tập đoàn tại chuyên mục “*Tài liệu công tác Tuyên giáo*” trên website Tập đoàn và PVN Portal trên thiết bị di động; các chủ trương lớn của cấp ủy cũng được triển khai nhanh qua qua hệ thống zalo của các cán bộ tham mưu phụ trách công tác tuyên giáo. Duy trì thường xuyên việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động trong Tập đoàn gửi báo cáo Đảng ủy Khối DNTW.

¹ Gồm: *Kế hoạch số 264 KH/ĐU ngày 29/6/2022 về học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”*; *Kế hoạch số 269 KH/ĐU ngày 14/7/2022 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII*; *Kết luận số 232- KL/ĐU ngày 16/8/2022 về bổ sung nội dung kết luận số 21 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025*; *Kết luận số 234-KL/ĐU ngày 18/8/2022 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281 - NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp*; *Công văn số 675-CV/ĐU ngày 06/7/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ*; *Báo cáo số 256-BC/ĐU ngày 30/6/2022 về Kết quả triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt “Tự soi, tự sửa” tại các chi/đảng bộ trực thuộc của Tập đoàn*; *Báo cáo số 278-BC/ĐU ngày 28/7/2022 về kết quả triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022*; *Báo cáo số 279-BC/ĐU ngày 29/7/2022 về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”*; *Báo cáo số 281-BC/ĐU ngày 29/7/2022 về sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021*; *Báo cáo số 4689/BC-DKVN ngày 18/8/2022 về Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 281- NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp*; *Báo cáo số 292-BC/ĐU ngày 05/9/2022 về Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).*

2. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, các đoàn thể phát huy vai trò trong việc vận động người lao động tích cực tham gia lao động, sản xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Các đơn vị tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại tại nơi làm việc gắn với việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các đơn vị tiến hành rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở khi có sự thay đổi nhân sự và tiến hành xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ; Ban lãnh đạo các đơn vị phối hợp với công đoàn các cấp rà soát, sửa đổi Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể và các văn bản quy phạm khác có liên quan của đơn vị thực hiện theo Bộ Luật lao động 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tập đoàn; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam xây dựng chương trình công tác năm 2022 cụ thể, định kỳ họp đưa ra những chỉ đạo sát thực đối với hoạt động của Tập đoàn và đơn vị.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận và xây dựng hệ thống các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên kịp thời, chất lượng².

Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động, tích cực vận động đoàn viên, hội viên thực hiện Phương châm hành động "Đoàn kết - kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả" được cụ thể hoá trong công việc, góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các phong trào thi đua đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến. Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với chuyên môn cùng cấp thương

² Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW và Quy định 01-QĐi/ĐUK về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo hoạt động Quy chế dân chủ, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022, Vì sự tiến bộ phụ nữ; Báo cáo kết quả thực hiện QCDC, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tham gia ý kiến vào 5 văn bản của Đảng ủy Khối theo Công số 69 -CV/BDVĐUK, ngày 17/01/2022 của Ban Dân vận, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Đảng ủy Khối góp ý các dự thảo văn bản của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; Ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Tập đoàn năm 2022; Ban hành Quy chế Công tác Dân vận của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Báo cáo Đề xuất một số nội dung cần tăng cường triển khai trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2022; tham gia ý kiến vào các văn bản của Đảng ủy Khối gồm: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 09-CT/ĐUK gắn với Kết luận 120-KL/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2015-2021, Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Báo cáo kết quả 3 năm các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau theo Kết luận 12-KL/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Ban hành Chỉ thị số 239-CT/ĐU ngày 23/8/2022 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hoàn thành thủ tục đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 02 đồng chí lãnh đạo Tập đoàn.

lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể, tập trung triển khai các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; tổ chức Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIII và Hội thao ngành Dầu khí chào mừng 47 năm Ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2022); Đoàn thanh niên triển khai sâu rộng các hoạt động Tháng Thanh niên 2022 tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và Đại hội cấp Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 trong toàn Tập đoàn, tổ chức các hoạt động tình nguyện hè, Lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia quốc tế năm học 2021 – 2022; Hội CCB tổ chức tốt đoàn cán bộ người lao động Dầu khí thăm và tặng quà huyện đảo Trường Sa, các hoạt động tình nghĩa nhân dịp 27/7 và tập trung chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội Hội CCB cấp Tập đoàn vào tháng 9/2022.

Các đoàn thể đã phối hợp với Tập đoàn tổ chức hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên, tri ân các gia đình thương bệnh, liệt sĩ, các gia đình có công với Cách mạng, các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm lo tới người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền là trên 51 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Việc gắn công tác truyền thông với xây dựng Văn hóa doanh nghiệp kết hợp tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhân ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, tiếp tục tạo sự lan tỏa tích cực đối với dư luận xã hội về truyền thống cũng như vị trí, vai trò của Tập đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh tuyên truyền gắn với đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” mang lại hiệu quả thiết thực, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2022) gắn với những đóng góp quan trọng của Tập đoàn đối với đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền tái tạo văn hoá Petrovietnam, bộ nhận diện thương hiệu mới Petrovietnam và công tác triển khai văn hoá doanh nghiệp tại đơn vị.

Chú trọng công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính của Tập đoàn; cung cấp thông tin kịp thời, chủ động nắm bắt và xử lý các sự cố/khủng hoảng truyền thông, giảm thiểu tối đa các thông tin xấu độc bất lợi đối với Tập đoàn và đơn vị thành viên.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÍ IV NĂM 2022

1- Công tác chính trị tư tưởng

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác Tuyên giáo của Đảng trong toàn Đảng bộ; triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đẩy mạnh các hoạt động, các hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện, các hoạt động của Tập đoàn. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II- 2022; tuyên truyền đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến Binh Tập đoàn nhiệm kỳ 2022- 2027.

Tiếp tục tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động trong Tập đoàn; thông tin cập nhật kịp thời văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Khối và Tập đoàn tại chuyên mục “Tài liệu công tác Tuyên giáo” trên website Tập đoàn và PVN Portal trên thiết bị di động.

2.- Công tác dân vận, đoàn thể

Hướng dẫn triển khai tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 trong Tập đoàn; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời hỗ trợ, động viên người lao động trong toàn Tập đoàn.

Tổng kết việc triển khai, thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ năm 2022.

Ban hành Kế hoạch kiểm tra các chi/đảng bộ trực thuộc về công tác tuyên giáo, dân vận theo quy định của Đảng.

Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm lo đến đời sống người lao động, đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh thực hiện tổ chức thành công Đại hội Hội CCB Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027; Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, bám sát Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

BAN TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP